



{Anh ta sẽ thành công nếu anh ta thành thật.}

Ông Talhah bin 'Ubaidillah thuật lại: Một người đàn ông từ người dân Najd đến gặp Thiên Sứ của Allah ﷺ với đầu tóc xù. Chúng tôi có thể nghe thấy giọng nói của anh ta và chúng tôi không thể hiểu anh ta đang nói gì cho đến khi anh ta đến gần Thiên Sứ của Allah ﷺ. Thì ra anh ta hỏi về Islam, và Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Năm lễ nguyện Salah mỗi ngày đêm.} Anh ta nói: Tôi có phải làm gì nữa không? Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Không, trừ khi người tự nguyện làm thêm điều đó, và phải nhịn chay trong tháng Ramadan.} Anh ấy nói: Tôi có phải làm gì khác không? Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Không, trừ khi người tự nguyện làm thêm điều đó.} Sau đó, Thiên Sứ của Allah ﷺ cho anh ta biết là phải xuất Zakah. Anh ta nói: Tôi có phải làm gì khác nữa không? Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Không, trừ khi người tình nguyện làm thiện nguyện.} Sau đó, người đàn ông quay đi và nói: Thế bởi Allah, tôi sẽ không làm nhiều hơn thế, cũng như không làm ít hơn. Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Anh ta sẽ thành công nếu anh ta thành thật.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Một người đàn ông từ người dân Najd đã đến gặp Nabi ﷺ, tóc anh ta xù lên và giọng nói rất to, và mọi người không thể hiểu anh ta đang nói gì cho đến khi anh ta đến gần Thiên Sứ của Allah ﷺ và hỏi về nghĩa vụ của Islam. Nabi ﷺ bắt đầu đầu với lễ nguyện Salah và nói với anh ta rằng Allah buộc anh ta phải thực hiện năm lễ nguyện Salah mỗi ngày đêm. Người đàn ông nói: Ngoài năm lễ nguyện Salah này tôi có cần thực hiện thêm nữa không? Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: Không, trừ khi muốn tình nguyện thực hiện thêm từ các lễ nguyện Salah khuyến khích. Sau đó, Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: Và một trong những điều mà Allah bắt buộc người là phải nhịn chay tháng Ramadan. Người đàn ông nói: Ngoài nhịn chay Ramadan tôi có cần làm gì thêm nữa không? Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: Không, trừ khi người muốn tình nguyện thực hiện thêm từ việc nhịn chay khuyến khích. Sau đó, Thiên Sứ của Allah ﷺ đề cập đến nghĩa vụ Zakah. Người đàn ông nói: Ngoài Zakah bắt buộc này tôi có cần phải xuất thêm khoản nào nữa không? Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: Không, trừ khi người tự nguyện bố thí. Sau khi người đàn ông nghe từ Thiên Sứ của Allah ﷺ về những nghĩa vụ này, anh ta quay đi và thề với Allah Tối Cao rằng anh ta sẽ tuân thủ chúng mà không thêm hay bớt. Sau đó, Thiên Sứ của Allah ﷺ nói rằng nếu người đàn ông thực hiện lời thề của mình thì anh ta sẽ nằm trong số những người thành công.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

